

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดขอนแก่น

## เรื่อง ขอให้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๑/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๕๑/๒๕๖๗

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ วงศ์สาโรจน์ หรือหิรัญรักษ์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางกุสุมา วงศ์สาโรจน์

ทางไตสวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ วงศ์สาโรจน์ หรือหิรัญรักษ์ เป็นบุตรของนายสำเร็จ วงศ์สาโรจน์ และนางกุสุมา วงศ์สาโรจน์ ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ขณะนายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ ยังเป็นผู้เยาว์ มีนายสมใจ หิรัญรักษ์ และนางบุญคอย หิรัญรักษ์ จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม โดยนายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ เป็นโสด ไม่มีบุตร และไม่ได้จดทะเบียนรับผู้ใดเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานต้องเข้ารับการรักษาและผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นเหตุให้นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถพูดจาหรือสื่อสาร ทั้งมือ แขน ขา และเท้า รวมถึงร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง เดินไม่ได้ รับประทานอาหารเองไม่ได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ เป็นผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว มือ แขน ขา หรือเท้า อ่อนแรงซีกซ้าย อยู่ในภาวะทุพพลภาพ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นเหตุให้นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้ และนางกุสุมาก็ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ แทนนายสรายุทธ์ หรือสรายุทธได้ เนื่องจากศาลยังไม่มีคำสั่งว่านายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางกุสุมา นางกุสุมาเป็นผู้ให้ความอุปการะดูแลนายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ อยู่ตามความเป็นจริง นางกุสุมาไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งเป็นคนล้มละลาย

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของ นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ วงศ์สาโรจน์ หรือหิรัญรักษ์ ดังกล่าว เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ตามความหมายในมาตรา ๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนางกุสุมา วงศ์สาโรจน์ เกี่ยวข้องเป็นมารดาและเป็นผู้ดูแล นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ ตามความเป็นจริง ทั้งไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล จึงเห็นสมควรให้นางกุสุมาเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคำสั่งว่า นายสรายุทธ์ หรือสรายุทธ วงศ์สาโรจน์ หรือหิรัญรักษ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางกุสุมา วงศ์สาโรจน์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกชน เกษมถาวรศิลป์

ผู้พิพากษา